

# สารจาก

## นายนคร ศิลปอาชา

### ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ



สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนระบบคุณวุฒิวิชาชีพและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพร่วมกับผู้ประกอบการเจ้าของอาชีพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึง บูรณาการเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานให้ได้รับประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ โดยใช้มาตรฐานอาชีพที่เป็นความต้องการของผู้ประกอบการและสมรรถนะอาชีพของผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ เป็นเครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินความสามารถของบุคคลและให้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและสามารถเชื่อมโยงความสามารถกำลังคนของประเทศไทยสู่สากล

สคช. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐและเอกชนจัดทำมาตรฐานอาชีพเพื่อประเมินสมรรถนะและให้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ อันเป็นเครื่องมือส่งเสริมความก้าวหน้าของผู้ประกอบอาชีพ ทั้งที่มีและไม่มีคุณวุฒิการศึกษานอกจากนี้ สคช. ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นในระบบคุณวุฒิวิชาชีพโดยพัฒนาระบบประกันคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ ตลอดจนร่วมผลักดันนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพกำลังคน สร้างโอกาสการทำงานและทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

สำหรับด้านการกำกับดูแล สคช. คณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขอยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับการทำงานของ สคช. ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี และยึดมั่นเป้าหมายในการสร้างโอกาสให้กับบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศ



# สารจาก

**นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล**

**ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ**

ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการ สมาคม สมาพันธ์ และองค์กรวิชาชีพ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพที่เป็นสมรรถนะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นวัตกรรม ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และตอบรับนโยบายตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องการเตรียมคนสู่ศตวรรษที่ 21 และกรอบการปฏิรูปประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การสนับสนุนอุตสาหกรรมศักยภาพ การพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัยสู่คนไทย 4.0 เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งทุกประเด็นล้วนพัฒนาโดยมี “คน” เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน

สคช. ให้ความสำคัญในการผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริง เพื่อให้บุคลากรในอาชีพได้รับประโยชน์จากการได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานอาชีพจากความต้องการในทุกสาขาวิชาชีพ โดยตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศและมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่การเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและรองรับการลงทุนจากกลุ่มทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน สคช. ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพจำนวน 55 สาขาวิชาชีพ แล้วเสร็จ อีกทั้งให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ จำนวน 38 สาขาวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายการดำเนินการใน 72 สาขาวิชาชีพ ที่ครอบคลุมอาชีพของคนไทยไม่น้อยกว่า 500 อาชีพ โดยเฉพาะสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานอาชีพตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทั้งในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพในการเติบโตลำดับต้นๆ อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมให้บริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีความต้องการกำลังคนที่มีสมรรถนะในการทำงานกับเทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่องานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำมาตรฐานอาชีพไปส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากำลังคนในระบบการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพที่มีการปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ และรับรองคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

นอกจากนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ตอบสนองนโยบายของคณะกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework : NQF) ด้วยการพัฒนาและจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ (Thailand Professional Qualification Framework : TPQF) ที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติใน 8 ระดับที่เชื่อมโยงไปสู่กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualification Referencing Framework : AQRF) เพื่อให้ผลการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเป็นที่ยอมรับในประเทศสมาชิกอาเซียน และสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สามารถเทียบเคียง และยอมรับร่วมกันในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งการพัฒนาองค์กรที่ทำหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ให้ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ และเพิ่มความเชื่อมั่นในระบบการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จะมุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและประกันคุณภาพในมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้ประกอบการ ด้วยการบริหารจัดการที่ทุกคนมีส่วนร่วม บนหลักธรรมาภิบาล สร้างความโปร่งใส ให้สามารถตรวจสอบได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคประชาชน เพื่อให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นสถาบันหลักในการสร้างรากฐานอันสำคัญของประเทศ คือ การยกระดับและพัฒนาสมรรถนะอาชีพของกำลังคนต่อไป